

QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI TỔNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Ảnh: TRINH CUƠNG

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối tới 268 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 20.400 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung chính, trọng tâm trong triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội truyền đạt chuyên đề "Giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế"; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2024; giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025".

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Việc tổ chức hội nghị quản triết, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW với quy mô, bài bản trong toàn Đảng khẳng định tầm quan trọng, tính khẩn trương, cấp bách của vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, từ sau Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến nay, các hệ thống chính trị đã có những chuyển

động mạnh mẽ, vận hành với tinh thần mới, vận tốc mới nhằm tạo ra những động lực mới, hiệu năng mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Để vượt tới mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt hai con số liên tục trong những năm tiếp theo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đang tập trung giải quyết những điểm nghẽn và tạo lập những yếu tố nền tảng để đất nước có thể "cát cánh", nhất là các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, nguồn nhân lực, cải cách thể chế, thủ tục hành chính. Đồng chí yêu cầu các cấp tiếp tục tạo đột phá hơn nữa về thể chế, tháo gỡ hết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để khơi thông mọi nguồn lực và cải cách hành chính mạnh mẽ, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát triển. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể để đóng góp, hoàn thành mục tiêu chung của đất nước.

Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là cơ hội thảo luận về tầm nhìn và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Các văn kiện trình Đại hội đã được xây dựng tương đối công phu, kỹ lưỡng, khoa học; nhiệm vụ của cấp ủy các đảng là sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng với tinh thần văn kiện phải bám sát cuộc sống, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phải trở thành "sách giáo khoa", "tủ điển" để khi cần thì "tra" vào đọc và sẽ thấy ngay "ánh sáng soi đường". Cấp ủy các cấp cần tập trung chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc

cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Các đồng chí cần bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan cần gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng"; "Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở"; "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng". Từng cấp, từng ngành bám sát kế hoạch để tổng kết và đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị minh bảo đảm đúng tiến độ (bộ, ngành phải hoàn thành trong tháng 12/2024), hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành và báo cáo Trung ương phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quý I/2025. Yêu cầu chung là bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay; không để ngắt quãng công việc, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy đi đôi với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy trong tình hình mới.

Đất nước đang đứng trước cánh cửa lịch sử bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cán bộ, đảng viên từ trung ương đến cơ sở phải huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất để hoàn thành sớm việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; góp phần tăng tốc, bút phá, hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII; chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

bước đầu tiên bởi đây là 3 bước thực hiện trực tiếp từ các cơ sở thôn. Kết quả rà soát cơ sở giám sát của Ủy ban MTTQ, sự đồng tình của người dân nơi cư trú nên khi danh sách sơ bộ khi đưa ra họp dân thì đều được bà con đồng tình, nhất trí cao. Sau kết quả rà soát sơ bộ hàng năm, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh tổ chức kiểm tra xác suất kết quả của một số địa phương. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Qua kiểm tra, hầu hết các địa phương đã thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, phân ảnh chính xác thực trạng đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, một số trường hợp chưa thực hiện theo đúng quy định. Còn tình trạng nể nang, chiếu cố để "được" là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thu hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Với những trường hợp đánh giá chưa thực sự khách quan, chính xác, chúng tôi yêu cầu các địa phương phải xem xét lại sao cho thật cụ thể, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, Chính phủ giao cho tỉnh Thái Bình giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2%/năm, tương đương từ 1.000 - 1.500 hộ. Để công tác giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được triển khai chặt chẽ ngay từ cơ sở. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được chúng tôi thực hiện bài bản theo đúng hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã quán triết đến từng thành viên và các tổ rà soát ở các thôn phải thực hiện khách quan, chính xác theo đúng quy trình. Đặc biệt, phải quan tâm tới quy trình 3

KỶ HỌP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa 4 Luật trong lĩnh vực đầu tư; Luật sửa 9 Luật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách... Đồng thời, Quốc hội cũng đã cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác.

Về giám sát tối cao

Quốc hội đã tiến hành chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về các lĩnh vực: ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông. Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng với ý thức trách nhiệm cao đã tham gia giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tám là cơ sở để Quốc hội tiến hành giám sát lại việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp thứ mười.

Quốc hội đã ban hành nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị

trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội; xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2024; xem xét, thảo luận về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tích cực thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề tại kỳ họp

Tại kỳ họp, cùng với đại biểu Quốc hội trong cả nước, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tích cực thảo luận, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đã tham gia đóng góp 85 lượt ý kiến về các lĩnh vực, thảo luận về các dự án luật, chất vấn Chính phủ và các thành viên Chính phủ, trong đó có 26 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 57 lượt ý kiến phát biểu tại tổ; 2 lượt đại biểu chất vấn trực tiếp với 4 vấn đề chất vấn thành viên Chính phủ. Nội

dung các ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu Quốc hội, được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu, thể hiện trong các luật, nghị quyết được thông qua như cơ chế, chính sách tháo gỡ những nút thắt trong đầu tư công; cơ chế, chính sách trong thực hiện Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội; về thể chế trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế, phí trong lĩnh vực y tế, trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kiến nghị các giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp...

Bên cạnh việc tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp, tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều buổi làm việc, gặp gỡ để trình bày, kiến nghị trực tiếp những khó khăn, vướng mắc với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

TIỀN HẢI Thu 962 đơn vị máu trong 4 đợt hiến máu tình nguyện

Từ đầu năm đến nay, huyện Tiền Hải đã tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 962 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao (382 đơn vị máu). Lượng máu được tiếp nhận góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tinh thần nhân văn sâu sắc của những người tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm 2025, huyện Tiền Hải dự kiến tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt số lượng đơn vị máu theo chỉ tiêu tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện



Cán bộ, đoàn viên huyện Tiền Hải tham gia hiến máu tình nguyện.

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

để mọi tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Các ngành chuyên môn bố trí nhân lực, phương tiện, hướng

TRẦN TUẤN

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn huyện Vũ Thư



Đội ngũ y bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 1/12, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại chương trình, 68 người khuyết tật được đoàn viên của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư khám bệnh, tư vấn sức khỏe, kê đơn, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị một số bệnh thường gặp.

Nhân dịp này, các đơn vị đã trao 68 suất quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trị giá 17 triệu đồng.

NGUYỄN TRIỆU

Một cơ sở chăm sóc sắc đẹp bị xử phạt hành chính hơn 32 triệu đồng

Mới đây, sau khi nhận được thông tin phản ánh qua đường phận trên cơ thể dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ. Tên gọi không đúng theo giấy chứng nhận kinh doanh, đoàn đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 32 triệu

màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ. Tên gọi không đúng theo giấy chứng nhận kinh doanh, đoàn đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 32 triệu

đồng, đồng thời yêu cầu cơ sở sửa chữa theo đúng tên bộ phận đã đăng ký; dừng các hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể dạng tiêm khi chưa được cấp phép; xác định rõ trách nhiệm bồi thường người bệnh, khách hàng theo quy định.

NHƯ HOANG

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Khách quan, chính xác trong xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Để công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, việc xác định chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo rất quan trọng bởi đây là cơ sở để trung ương và tỉnh có giải pháp hiệu quả giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được thực hiện dựa trên cơ sở Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Đây là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ông Trần Hữu Thông, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Phương pháp này được tiến hành theo quy trình 7 bước, đó là: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; niêm yết, thông báo công khai; báo cáo, xin ý kiến chủ tịch UBND cấp huyện; công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; bước cuối cùng là báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm đạt hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác giảm nghèo của phòng lao động - thương binh và xã hội huyện, thành phố; chủ tịch và công chức lao động - thương binh và xã hội cấp xã, trường thôn, tổ trưởng dân phố của hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc triển khai công việc tại mỗi địa phương được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng trình tự, thời gian quy định. Theo ông Trần Ngọc Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình): Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Với lợi thế các điều tra viên là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nên có sự hiểu biết và nắm rất rõ

địa bàn mình phụ trách. Họ là những người có kinh nghiệm, trách nhiệm, nhiệt tình nên kết quả rà soát của xã cơ bản bảo đảm chính xác, khách quan. Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2024, xã Phú Xuân còn 42 hộ nghèo, tỷ lệ 0,85%; 90 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,82%. Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tiếp tục có sự hỗ trợ kịp thời giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước, từ đó vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Ông Nguyễn Phú Trịnh, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng (Hưng Hải) chia sẻ: Quy trình các bước thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được chúng tôi thực hiện bài bản theo đúng hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã quán triết đến từng thành viên và các tổ rà soát ở các thôn phải thực hiện khách quan, chính xác theo đúng quy trình. Đặc biệt, phải quan tâm tới quy trình 3

ĐỖ HỒNG ANH